

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỒ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 189/HĐND

Đức Phồ, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v phối hợp rà soát trả lời kiến
nghị của cử tri tại kỳ họp
thường lệ giữa năm 2020

Kính gửi: Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Đức Phồ

Thực hiện chức năng giám sát, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại đợt đại biểu HĐND thị xã tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND giữa năm 2020 tại Báo cáo tổng hợp của UBMTTQVN thị xã số 105/BC-MTTQ-BTT ngày 04/6/2020 và UBND thị xã có Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 07/7/2020 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2020;

Qua báo cáo của Thường trực HĐND các xã, phường về kết quả rà soát, đánh giá kết quả giải quyết của UBND thị xã thì có 10 ý kiến xã, phường đề nghị tiếp tục xem xét giải quyết. Tuy nhiên, Thường trực HĐND thị xã tiến hành rà soát, đánh giá lại thì nhận thấy có 05 ý kiến đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải quyết là chính đáng; 05 ý kiến còn lại đã được trả lời thỏa đáng, những kiến nghị của xã, phường thuộc trách nhiệm của địa phương tự giải quyết (có tổng hợp kèm theo); Thường trực HĐND thị xã đề nghị:

1. Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã cho ý kiến đối với các ý kiến mà Thường trực HĐND thị xã nhận xét như Phụ lục kèm theo.

2. Ngoài các nội dung tại Phụ lục kèm theo, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã có thể bổ sung những nội dung khác cho rằng UBND thị xã trả lời chưa thỏa đáng.

Đề nghị UBMTTQVN thị xã quan tâm và có ý kiến phản hồi cho Thường trực HĐND thị xã **trước ngày 28/9/2020** để Thường trực HĐND thị xã kiến nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải quyết và trả lời cho cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND cuối năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND thị xã;
- Phó Chánh VP;
- CVVP_{Quý};
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ



Văn Sáu



PHỤ LỤC
TỔNG HỢP KẾT QUẢ SOÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý
KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỶ HỌP GIỮA NĂM 2020
 Công văn số 189/HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2020
 của Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ)

I. Các ý kiến Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải quyết:

STT	Nội dung câu hỏi	Ý kiến trả lời đạt yêu cầu	Ý kiến trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc chưa trả lời	Lý do trả lời chưa đạt yêu cầu
01	Cử tri phường Phổ Hòa kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí để xây dựng bờ kè Sông Lò Bó, đoạn qua Nghĩa trang liệt sĩ và khu sinh hoạt văn hóa của phường		X	Trả lời của UBND thị xã: Năm 2018 và 2019 ngân sách thị xã đã hỗ trợ cho phường Phổ Hòa, Phổ Vinh để xây dựng tuyến kè sông Lò Bó. Năm 2020 kinh phí sự nghiệp kinh tế đã giao cho phường Phổ Hòa để khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, kinh phí khắc phục quá lớn ngoài khả năng ngân sách của phường đã được phân bổ đầu năm 2020, không thể đảm bảo cho việc gia cố bờ kè này. Đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ thêm.
02	Cử tri phường Phổ Hòa kiến nghị: Ngã tư đường Hùng Vương xe chạy đổ đất đá xuống đường gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị kiểm tra, giải quyết		X	Trả lời của UBND thị xã: Đã chỉ đạo cho Công an thị xã và các chủ đầu tư kiểm tra, xử lý các đơn vị thi công. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng này chưa được khắc phục, còn gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo khắc phục.

03	<i>Cử tri xã Phổ Thuận kiến nghị:</i> Tuyến kênh B2 thuộc công trình thủy lợi Hồ Núi Ngang đoạn đi qua địa bàn xã Phổ Thuận không phát huy tác dụng cho nước tưới cánh đồng thôn Thanh Bình và thôn Thiệp Sơn, cử tri đã kiến nghị nhiều lần, đề nghị sớm khắc phục, sửa chữa để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết (<i>rất nhiều lần kiến nghị</i>).		x	<i>Trả lời của UBND thị xã:</i> Ý kiến đề nghị của cử tri là chính đáng; UBND thị xã sẽ tiếp tục làm việc với Sở NN&PTNT để khắc phục. Tuy nhiên, đến nay chưa được giải quyết, sản xuất vụ Đông xuân lại sắp đến. Đề nghị UBND thị xã quan tâm.
04	<i>Cử tri phường Phổ Thạnh kiến nghị:</i> Đề nghị các cấp xử lý, giải tỏa nhà ông Đinh Xuân Hương và ông Lê Sơn ở phường Phổ Thạnh để tạo hành lang thông thoáng giao thông		X	<i>Trả lời của UBND thị xã:</i> Đã đề nghị Sở GTVT chỉ đạo BQLĐAĐT và XDCTGT tỉnh (chủ đầu tư) cùng với địa phương tháo dỡ nhà ông Đinh Xuân Hương để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, đến nay chưa xử lý. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.
05	<i>Cử tri phường Phổ Minh:</i> Đề nghị lắp đặt hệ thống nước sạch tại khu tái định cư vùng sạt lở sông Trà Câu		X	UBND thị xã chưa trả lời

II. Các ý kiến Thường trực HĐND thị xã nhận xét thuộc trách nhiệm xử lý của xã, phường

STT	Nội dung câu hỏi	Ý kiến trả lời đạt yêu cầu	Ý kiến trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc chưa trả lời	Lý do
01	<i>Cử tri phường Phổ Hòa kiến nghị:</i> Cầu Máng đã xuống cấp, dễ gây tai nạn khi lưu thông. Đề nghị kiểm tra, có kế hoạch khắc phục.	X		<i>Trả lời của UBND thị xã:</i> Cầu Máng này nằm trên tuyến đường giao thông nông thôn do UBND phường Phổ Hòa quản lý, cho nên phường tự cân đối ngân sách để

				duy tu, bảo dưỡng là chính đáng.
02	<i>Cử tri xã Phổ Thuận kiến nghị:</i> Đề nghị UBND thị xã sớm giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Đức Khánh xây dựng nhà trên đất ruộng lúa thuộc Nghị định 64/CP	X		<i>Trả lời của UBND thị xã:</i> UBND thị xã đã có công văn đề nghị các xã, phường lập kế hoạch xử lý, lộ trình xử lý đối với từng trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép là thỏa đáng. Do đó xã phải thực hiện theo chỉ đạo và trong quá trình giải quyết, nếu quá thẩm quyền thì báo cáo cấp thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.
03	<i>Cử tri phường Phổ Ninh kiến nghị:</i> Trong thời gian vừa qua, giếng nước của các hộ dân ở thôn Vĩnh Bình khô cạn không đủ nước sinh hoạt trong gia đình. Đề nghị UBND thị xã có ý kiến với Công ty Cổ phần cấp thoát nước tạo điều kiện để các hộ dân phía Đông nhà Văn hóa TDP Vĩnh Bình được đăng ký sử dụng nước sạch	X		<i>Trả lời của UBND thị xã:</i> UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với Cty Cổ phần cấp nước Quảng Ngãi, thực tế đoạn này đã có đường ống cấp nước sạch đi qua 23 hộ dân khu vực này, nhưng có 13 hộ dân không có nhu cầu sử dụng, Cty phải chịu thất thoát. Vì vậy đề nghị của cử tri là chưa thỏa đáng.
04	<i>Cử tri phường Phổ Ninh kiến nghị:</i> Cầu qua kênh Liệt Sơn đoạn qua TDP An Ninh đã hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông. Đề nghị thị xã quan tâm giải quyết.	X		<i>Trả lời của UBND thị xã:</i> Cầu này do UBND phường Phổ Ninh quản lý, khai thác sử dụng, UBND phường Phổ Ninh tự cân đối ngân sách của địa phương để khắc phục là chính đáng. Về việc đề nghị của phường Phổ Ninh thì giữa 2 bên liên hệ để giải quyết.

05	<p>Cử tri phường Phổ Minh kiến nghị: Đề nghị sớm quan tâm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất vườn còn lại của các hộ dân thuộc dự án Khu tái định cư vùng sạt lở sông Trà Câu</p>	X	<p>Trả lời của UBND thị xã: Đề nghị cử tri liên hệ với UBND phường Phổ Minh để được hướng dẫn giải quyết là chính đáng. Về việc đề nghị của phường Phổ Minh thì phường Phổ Minh làm việc với các cơ quan chức năng thuộc UBND thị xã để hướng dẫn thực hiện.</p>
----	--	---	--